

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัท สไปเบอร์ อิงค์

“สไปเบอร์” บริษัทสตาร์ทอัพ ด้านไบโอเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น
ประกาศตั้งโรงงานผลิตโปรตีนชีวภาพด้วยกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์
ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไทย หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

รายงานข่าวจากบริษัทสไปเบอร์ อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า บริษัทฯ
ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) แล้ว
และมีแผนที่จะก่อสร้างโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อผลิตโปรตีนชีวภาพ
ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง
นับเป็นการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศครั้งแรกของบริษัทฯ
โดยโรงงานนี้จะเป็นโรงงานผลิตโปรตีนชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มีกำลังการผลิตหลายร้อยตันต่อปี
และเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและผลิต
คาดว่าโรงงานจะเปิดอย่างเป็นทางการในราวปีพ.ศ. 2563 ทั้งนี้สิทธิพิเศษที่ได้รับจากBOI
คือได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและวัสดุ รวมทั้งการยกเว้นภาษีนิติบุคคล 10 ปี

“ปัจจัยหลักที่สไปเบอร์ เลือกลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์แบบ
มีทรัพยากรชีวมวลซึ่งจำเป็นต่อการผลิตเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งรองรับในอุตสาหกรรมที่สไปเบอร์
ให้ความสนใจเช่นเส้นใยและยานยนต์ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจในอนาคต

นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในเรื่องการส่งเสริมด้านเกษตรกรรม
ที่ต้องใช้ผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในโรงงาน รวมไปถึงเพิ่มการสร้างงานให้กับคนไทยด้วย
ทั้งนี้บริษัทฯ กำลังต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ได้แก่วิศวกรการผลิต, วิศวกรโรงงาน,
ทรัพยากรบุคคล ธุรกิจ, บัญชีและการเงิน พนักงานขับรถ เป็นต้น”



“สไปเบอร์” เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ล้ำหน้าและทันสมัยที่สุดในโลก แห่งหนึ่ง และมีจำนวนคำขอสิทธิบัตรด้านนี้กว่า **200** รายการ ซึ่งวัสดุที่ผลิตจากเทคโนโลยีของบริษัทจะเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรปิโตรเลียมแบบดั้งเดิม ซึ่งการได้รับการอนุมัติจากบีโอไอเพื่อก่อตั้งโรงงานในประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และคิดค้นพัฒนา นวัตกรรมด้านการสร้างเส้นใยสำหรับคนรุ่นต่อไป เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและช่วยสร้างสังคมโลกที่สงบสุขและยั่งยืน

เกี่ยวกับสไปเบอร์

สไปเบอร์ อิงค์ ก่อตั้งในเดือนกันยายน 2550 เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จากประเทศญี่ปุ่น และได้ประกาศการค้นพบโครงสร้างโปรตีนผ่านการหมัก โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากสัตว์และพลาสติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและยานยนต์ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จนสามารถระดมทุนได้มากกว่า 3หมื่นล้านเยน(มากกว่า 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาลงทุนก่อสร้างโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ประเทศไทย

สไปเบอร์ จะจัดรับสมัครงานที่กรุงเทพฯในวันที่ 7 มี.ค. และที่ระยองในวันที่ 8 มี.ค. 2563

ผู้สนใจจะร่วมงานกับสไปเบอร์ ดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.spiber.jp/en/archives/2337>





ติดต่อ: ดร.กฤติกา คาวาคามิ, คุณยาสุฮิโกะ ยูกิโยชิ

Email: sp-thai-pr@spiber.jp, TEL: +66-2-260-8367

159/18 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 11 สุขุมวิท 21 (อโศก), คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 11000